

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๓๕

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน

ตามที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ภายในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายการให้บริการ กระทรวง แผนงาน หรือแผนงานบูรณาการตามรายการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ส่งให้สำนักงานประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ประกอบกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกรณีที่เป็นงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพ ส่งให้สำนักงานประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานประมาณจึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๑.๑ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของแต่ละแผนงาน ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นรายเดือนและรายไตรมาส จัดส่งให้สำนักงานประมาณภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑

การจัดทำแผนดังกล่าว ให้ทำตามแบบที่สำนักงานประมาณกำหนด โดยสามารถเรียกดูได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประมาณ <http://www.bb.go.th>

๑.๒ การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามข้อ ๑.๑ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ตรวจสอบความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิบัติการกระทรวง และให้

/กำหนดเป้าหมาย...

กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายในไตรมาสที่ ๑ และ ๒ เป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าแผนฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับไตรมาสที่ ๓ และ ๔ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมโดยให้สามารถเบิกจ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๓ สำนักงบประมาณจะพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ได้รับความเห็นชอบแผนดังกล่าวแล้วให้แจ้งต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแล สำหรับแผนงานบูรณาการให้แจ้งต่อหน่วยงานเจ้าภาพและรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแผนงานบูรณาการ ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการกำกับดูแล เร่งรัด และติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัดต่อไป

๒. การจัดสรรงบประมาณ

สำนักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณโดยการอนุมัติเงินประจำงวด ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น โดยไม่ต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ (กรณีจัดสรรให้ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จะกำหนดให้มีผลใช้บังคับได้ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) โดยแบ่งวงเงินจัดสรรงบประมาณออกเป็น ๒ งวด ดังนี้

๒.๑ จัดสรรงบประมาณ งวดที่ ๑ ให้มีผลในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

๑) งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะรายจ่ายประจำ จัดสรรให้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ยกเว้นรายการที่จะต้องดำเนินการทำสัญญาในคราวเดียวกันตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่น ค่าจ้างเหมา บริการทำความสะอาด ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย หรือรายการที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ สำนักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณให้เต็มตามวงเงินที่จะต้องใช้จ่าย หรือก่อนนี้ผูกพันตลอดปีงบประมาณ

๒) งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะรายจ่ายลงทุน สำนักงบประมาณจะจัดสรรให้ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่าย หรือก่อนนี้ผูกพันในไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ เว้นแต่รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างที่ได้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้ตั้งแต่ปีงบประมาณที่ล่วงแล้ว จะจัดสรรงบประมาณให้เต็มวงเงินที่จะต้องจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓) กรณีรายการใหม่ที่จะต้องก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณให้เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติการก่อนนี้ผูกพันแล้ว และเป็นไปตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนงานบูรณาการ โดยขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันได้เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และได้รับการจัดสรร งบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว

๔) สำหรับงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรเป็นเงินราชการลับ สำนักงบประมาณ จะจัดสรรให้ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่นายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณเงินราชการลับ พ.ศ. ๒๕๔๗ ภายในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๕๐

๕) เมื่อส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว กรณีแผนงานหรือกิจกรรมใดที่ต้องดำเนินการในส่วนภูมิภาค ให้เร่งรัดดำเนินการจัดสรรงบประมาณไปยังสำนักเบิกส่วนภูมิภาคโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ให้รายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลทราบ เพื่อติดตามและกำกับดูแลให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเคร่งครัดต่อไป

๒.๒ งบประมาณรายจ่ายส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ ๒.๑ สำนักงบประมาณ จะจัดสรรให้เมื่อส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ได้ดำเนินการตรวจสอบและทบทวนความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการราชการกระทรวงตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ แล้ว

๓. สำนักงบประมาณขอเรียนว่า งบประมาณที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จะต้องใช้จ่ายให้เป็นไปตามหลักวินัยทางการคลังตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาภิวัดน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองกฎหมายและระเบียบ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๐๙๐

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๓๖